

Không chỉ là thấp sáng đường quê



Những tuyến đường trục xã, trục thôn của xã Hòa Tiến (Đông Hưng) giờ đây luôn phong quang, sạch đẹp.

Sau hơn 1 năm UBND tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, rất nhiều làng quê đã bừng sáng. Những công trình "Thấp sáng đường quê" không chỉ mang đến ánh sáng cho các con đường mà còn làm thay đổi đời sống văn hóa, xã hội của các địa phương. Câu chuyện ở huyện Đông Hưng là một minh chứng.

Có lẽ hơn ai hết, người dân của thôn Tân Tiến, xã Hòa Tiến hiểu được giá trị mà công trình "Thấp sáng đường quê" được lắp đặt

trên các tuyến đường trục thôn mang lại cho mình như thế nào. Ông Hoàng Đình Luật, Trưởng thôn Tân Tiến phấn khởi chỉ tay về những chiếc cột đèn có gắn các bóng đèn chiếu sáng giới thiệu: Khi mới triển khai vận động bà con đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng rất khó khăn. Nhận thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo cho người dân vùng nông thôn, nhất là tình có chính sách hỗ trợ nên chúng tôi kiên trì vận động, thuyết phục bà con. Ban đầu chúng tôi tập trung làm điểm ở một nhóm dân cư. Công trình hoàn

thành, đường làng điện sáng lung linh ai cũng phấn khởi vì việc đi lại thuận lợi, không còn cảnh tối tăm, mù mịt như trước. Thấy lợi ích của chương trình "Thấp sáng đường quê" mang lại, nhân dân trong thôn vui vẻ hưởng ứng đóng góp thực hiện. Chỉ sau gần 1 tháng, chúng tôi đã vận động nhân dân ủng hộ được gần 50 triệu đồng và triển khai lắp đặt xong 60 cụm đèn chiếu sáng tất cả các tuyến đường thôn với tổng chiều dài hơn 3km.

Xã Hòa Tiến có gần 1.500 hộ với 4.568 nhân khẩu sinh sống ở 5 thôn. Phần lớn người dân nơi đây

sống bằng nghề nông, ít có nghề phụ nên thu nhập không cao nhưng khi địa phương tuyên truyền, vận động, triển khai chương trình "Thấp sáng đường quê" nhân dân đồng thuận rất cao. Tại các thôn, người dân chủ động nhóm họp, thống nhất nộp tiền, thành lập tổ xây dựng, thuê thợ điện lắp đặt theo thiết kế kỹ thuật quy chuẩn chiếu sáng công cộng của tỉnh quy định. Đường dây sử dụng cáp nhôm vận xoắn bọc loại A16 bảo đảm an toàn. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được lắp bằng bóng đèn led tiết kiệm điện công suất 50W với mật độ 26

bóng/km. Hệ thống chiếu sáng có cấu tạo tổng của từng thôn, có thiết bị điều khiển tự động đóng/ngắt, được vận hành bởi thợ kỹ thuật điện được đào tạo và có chứng chỉ sơ cấp nghề. Để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các thôn đều thực hiện bật hệ thống đèn đường từ 19h - 24h và từ 3h - 5h hàng ngày, đây là khung thời gian nhiều người dân tham gia sinh hoạt và giao thông.

Ông Hoàng Mạnh Hào, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Đông Hưng cho biết: Cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã rất phấn khởi đón nhận và thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê" do UBND tỉnh phát động. Đến nay, địa phương đã hoàn thành đầu tư lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn tổng chiều dài 17,5km với trị giá đầu tư hơn 700 triệu đồng. Từ khi có hệ thống chiếu sáng công cộng, vào buổi tối người dân đi lại vui vẻ, trẻ em, trò chuyện vui vẻ. Trước đây, nạn trộm cắp vặt, nhất là trộm chó thường xuyên xảy ra; tình trạng người dân ném trộm rác thải sinh hoạt ra đường vào ban đêm diễn ra ở nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thì nay không còn nữa. Tất cả cũng nhờ những con đường được thấp sáng công cộng với hệ thống camera an ninh giám sát lắp đặt trên các trục đường. Thôn làng bình yên, sạch đẹp, người dân rất phấn khởi.

Hòa Tiến chỉ là 1 trong 11 xã của huyện Đông Hưng hưởng ứng chương trình "Thấp sáng đường quê". Là địa phương tiên phong triển khai thực hiện, đầu năm 2023, xã Đông Phương đã vận động nhân

dân chung tay ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng 9 tuyến đường với chiều dài 8,25km bằng đèn năng lượng mặt trời. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Sau hơn 1 năm được hưởng thụ đi trên những con đường được thấp điện sáng rõ, nhân dân ai cũng vui mừng. Chẳng những giảm va chạm giao thông, an ninh trật tự ổn định, diện mạo nông thôn đẹp hơn mà đời sống văn hóa tinh thần của bà con cũng phát triển với các phong trào đi bộ thể dục, luyện tập dân vũ sôi nổi ở các thôn.

Đưa chúng tôi đi thăm các địa phương đã hoàn thành đầu tư lắp đặt công trình "Thấp sáng đường quê" trên địa bàn huyện, ông Phạm Hùng Vương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đông Hưng cho biết: Nhận thấy lợi ích của chương trình hướng về nông thôn, nhân dân các xã rất hào hứng tham gia góp vốn đối ứng thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 11 xã đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tổng chiều dài các tuyến đường hơn 100km với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các công trình được đầu tư thực hiện công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả mang lại niềm vui, hạnh phúc, tiện nghi đời sống cho nhân dân. Đây chính là một trong những mục tiêu mà chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hướng đến nên huyện sẽ tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục đăng ký thực hiện đầu tư công trình "Thấp sáng đường quê" trong thời gian tới.

KHÁCH DUẦN

28 lao động thời vụ huyện Quỳnh Phụ đã ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc



Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình thăm và động viên người lao động thời vụ làm việc tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Thực hiện bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Quỳnh Phụ và chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), ngày 9/6/2023, 28 lao động huyện Quỳnh Phụ đã nhập cảnh vào Hàn Quốc để làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động huyện Quỳnh Phụ, đoàn công tác của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có chuyến công tác tới Hàn Quốc. Tới thăm và động viên người lao động huyện Quỳnh Phụ đang làm việc tại Hàn Quốc, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã đến các nông trại thăm hỏi đời sống, sinh hoạt và điều kiện làm việc của người lao động, động viên người lao động chăm chỉ làm việc, tuân thủ pháp luật của nước sở tại. Đồng thời, để nghị chủ sử dụng lao động gia hạn hợp đồng cho người lao động khi hết hạn hợp đồng, nhắc nhở người lao động cần chấp hành nghiêm các điều khoản như trong hợp đồng đã ký kết. Không bỏ trốn hoặc đi lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai nước, ảnh hưởng đến nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của những lao động khác trên địa bàn tỉnh. Theo đoàn công tác, đến thời điểm này, tất cả người lao động huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản ổn định cuộc sống và công việc.

Cũng trong chuyến đi này, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã đi khảo sát, tìm hiểu một số trường đại học tại Hàn Quốc để giới thiệu học sinh, sinh viên của tỉnh Thái Bình có nhu cầu tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Hàn Quốc.

DUY TÙNG

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Bước vào mùa nắng nóng năm nay, Điện lực Thái Thụy đã chủ động tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Công ty TNHH Giấy dệt Thái Thụy (xã Sơn Hà) chuyên sản xuất giấy thể thao xuất khẩu. Có quy mô sản xuất lớn với 1.700 lao động làm việc tại 3 nhà xưởng nên đây là một trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều điện ở huyện Thái Thụy. Trung bình mỗi tháng, Công ty tiêu thụ khoảng từ 450.000 - 550.000kWh. Để tiết giảm chi phí, Công ty đã chủ động thực hiện các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện. Trong đó, ưu tiên sử dụng hệ thống máy móc, đèn chiếu sáng và làm mát bằng các thiết bị tiết kiệm điện; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ về các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất; yêu cầu nhân viên, công nhân tắt các thiết bị điện khi hết giờ làm việc... Ngoài ra, Công ty còn ký kết chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện với Điện lực Thái Thụy. Vào những ngày cao điểm, nếu nguồn điện bị thiếu, Công ty sẽ lựa chọn các bộ phận cắt giảm điện để san tải cùng điện lực. Chị Trần Thị Loan, đại diện Công ty TNHH Giấy dệt Thái Thụy cho biết: Chúng tôi thấy chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện của ngành điện rất thiết thực. Vào ngày cao điểm, khi nhận được thông báo của Điện lực Thái Thụy cắt tiết giảm điện, Công ty đã cắt điện ở những bộ phận không cần thiết để giảm lượng điện tiêu thụ, san tải cho hệ thống lưới điện. Điều này giúp Công



Công nhân Điện lực Thái Thụy hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

ty tiết kiệm điện cũng như nhằm chống quá tải lưới điện vào giờ cao điểm. Để doanh nghiệp chung tay cùng tham gia tiết kiệm điện, từ đầu năm đến nay, Điện lực Thái Thụy đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền hỗ trợ khách hàng các giải pháp tiết kiệm điện. Theo đó, hướng dẫn các doanh nghiệp bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, thay đổi toàn bộ bóng đèn sợi đốt sang loại bóng đèn tiết kiệm điện, chú trọng đổi mới công nghệ, đầu tư các thiết bị sản xuất hợp lý, rút ngắn quy trình sản xuất để giảm tiêu hao năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng, sản lượng tiêu thụ điện năng... Theo ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Thái Thụy: Cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị còn tăng cường ký kết chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất và tiêu thụ điện năng lớn

nhằm chống quá tải lưới điện vào giờ cao điểm theo biểu đồ phụ tải. Hiện nay, đã ký kết với 6 khách hàng thực hiện chương trình này, gồm: Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thụy Hải, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO, Công ty TNHH Thực phẩm RichBeauty Việt Nam, Công ty Cổ phần Vật liệu Hồng Lộc, Công ty TNHH Giấy dệt Thái Thụy. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thái Bình về việc tuyên truyền tiết kiệm điện, Điện lực Thái Thụy đã chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Đài TTTH huyện, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị thông báo về các chương trình tiết kiệm điện năm 2023; hướng dẫn khách hàng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, khuyến nghị khách hàng, người dân nên sử dụng điện theo nguyên tắc "bỏ đèn" (đúng lúc, đúng chỗ, đúng

cách và đúng nhu cầu). Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, kế hoạch tiết kiệm điện bảo đảm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy, quy định về sử dụng điện, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng hiệu suất cao. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối... Với các giải pháp đồng bộ đang triển khai thực hiện cùng với sự đồng hành chung tay, chia sẻ của khách hàng về thực hiện tiết kiệm điện, Điện lực Thái Thụy quyết tâm và sẵn sàng bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho khách hàng sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

MAI TRANG

Được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người dân, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở xã Vũ Lăng, huyện Tiên Hải đã trở thành điểm sáng, phát huy hiệu quả trong bảo vệ môi trường.

Người dân đồng thuận

Xã Vũ Lăng thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn từ tháng 9/2022, mô hình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khi nhận thức, thói quen của người dân đang được thay đổi từng ngày. Có thể hiểu, việc phân loại rác tại nguồn là trước khi được mang đến nơi tập kết tiêu hủy, rác sẽ được các hộ gia đình phân loại thành 2 thùng: rác hữu cơ và rác vô cơ. Bà Phạm Thị Bạch, thôn Trung Vương, xã Vũ Lăng chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi cũng như các hộ khác trên địa bàn không hề biết việc phân loại rác hữu cơ, vô cơ. Thường, những loại rác vỏ chai, sứ, thủy tinh đều để chung với rác thực phẩm. Từ khi xã phát động thực hiện mô hình phân loại rác, nhân dân đều đồng tình ủng hộ, tự giác phân loại các chất thải. Chỉ mất thêm một chút công sức ngay tại nhà nhưng đổi lại đường thôn ngõ xóm sạch đẹp hơn. Chị Tô Thị Ngát, thôn Hưng Đạo cho biết: Khi xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn các hộ dân chúng tôi được tập huấn, tuyên truyền thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn, tôi thấy mô hình rất hay và ý nghĩa, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn nâng cao ý thức và thói quen bỏ rác vào bình của các hộ dân. Một số rác như lá rau, lá cây chúng tôi đều được khuyến cáo tủy để làm phân bón cho cây trồng, do đó đã giảm bớt gánh nặng cho tổ thu gom rác thải của xã rất nhiều. Tham gia mô hình, mỗi gia đình đều được phân bổ thùng để phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ

VŨ LĂNG

Hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn

Lăng chia sẻ: Mô hình phân loại rác tại nguồn phù hợp với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường. Mô hình thu hút sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là phát huy được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Quá trình sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi đã thông tin, chia sẻ đến hội viên những hiệu quả trong việc phân loại rác tại nguồn.

Cán nhân rộng mô hình

Ông Trần Văn Trứ, Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: Toàn xã có 1.409 hộ, với 4.506 nhân khẩu. Là xã thuần nông nên Vũ Lăng có lợi thế khi xây dựng, tuyên truyền cũng như hướng dẫn nhân dân phân loại các chất thải hữu cơ có thể làm phân bón hoặc thức ăn cho vật nuôi, nên địa phương cũng dễ dàng trong khâu

triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Trước đây mỗi lần thu gom rác thải tại địa phương việc thu gom cũng gặp nhiều khó khăn, rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Từ khi triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, lượng rác đã giảm khoảng 30%. Đơn vị thu gom và bãi xử lý rác thải cũng giảm được áp lực. Để phát huy hiệu quả của mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xã giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ trì. Tổ thu gom rác thải của Hội có 11 lao động, phân làm 3 nhóm. Các thành viên trong tổ đều được trang bị đồng bộ áo bảo hộ, 8 xe chở rác hữu cơ và vô cơ. Toàn xã hiện có hơn 2.000 thùng chuyên dụng chứa rác để thu gom và phân loại rác tại nguồn. Kinh phí để mua thùng đựng rác do UBND xã hỗ trợ. Công tác thu gom rác được thực hiện 6 lần/tháng tại 5 thôn. Cụ thể vào các ngày 5, 10,

15, 20, 25, 30. Để bảo đảm duy trì mô hình này, UBND xã đã quy hoạch lại bãi rác với diện tích 1,045ha tại xứ đồng Vối, thôn Trung Vương được phân chia làm 2 khu xử lý rác thải hữu cơ và vô cơ.

Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Lăng chia sẻ thêm: Khi triển khai mô hình, cán bộ Hội đều đến các hộ dân tuyên truyền để mọi người có kiến thức đầu là rác thải vô cơ và đầu là rác hữu cơ. Từ đó, người dân thực hiện việc phân loại rác thải rất tốt. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn đến nay đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ môi trường. Mô hình còn giúp xã Vũ Lăng hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

MANH THẮNG



Cán bộ Hội LHPN xã Vũ Lăng tuyên truyền đến người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.